



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
19 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,885 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,693,362 ราย รักษาหายเพิ่ม 10,946 ราย รักษาหายสะสม 2,513,269 ราย ยังรักษาอยู่ 157,499 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 22,594 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 421,926,035 (+1,907,589) ราย เสียชีวิต 5,891,714 (+10,056) ราย รักษาหาย 346,320,714 (+2,215,794) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ องค์การอนามัยโลก ชี้แนะแนวทางใหม่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมถึงการลดระยะเวลาการกักตัว สหรัฐฯ หมอใหญ่ทำเนียบขาว ชี้ถึงเวลาที่สหรัฐฯเตรียมกลับสู่สภาวะปกติ / ซีตีสเตรียมขงเลิกบังคับสวมหน้ากาก อิสราเอลพบวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพ 82% ในกลุ่มผู้ช่วยป่วย เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อโควิดรายวันเกินหลักแสนเป็นครั้งแรก ฮองกง วิจารณ์ผลตรวจโควิดเกือบ 2 สัปดาห์ โรงพยาบาลเต็มคนไข้เส้นทางเดิน รัฐบาลเตรียมใช้โรงแรม-เทอร์มินัลท่าเรือ ตั้ง รพ.สนาม ออสเตรเลีย จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด ในสถานดูแลผู้สูงอายุสูงเป็นประวัติการณ์ แคนาดา อนุมัติใช้วัคซีนโนวาแวกซ์ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป หวังคุมโอมิครอน กัมพูชา เริ่มฉีดวัคซีนต้านโควิด เข็ม 3 ในเด็ก 6-12 ปี 21 ก.พ.นี้ ญี่ปุ่น เตรียมคลายมาตรการคุมโควิด-19 ลดเวลายกตัว เริ่มมี.ค. นี้ จีนทดลองวัคซีน วี-01 ได้ผลดี

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด)

- ศบค.เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ทั่วโลกมียอดสะสมผู้ติดเชื้อ 420,165,628 ราย เสียชีวิตสะสม 5,881,128 ราย ในประเทศไทยมีผู้ป่วยใหม่ 18,066 ราย ยอดสะสมผู้ป่วย 2,674,477 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 22,565 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 27 ราย กรุงเทพฯมีผู้เสียชีวิตรายใหม่มากที่สุด 8 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 10 ขวบ 1 ราย ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีโรคประจำตัว คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)

- พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและระดม.กลาโหม เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งสร้างการรับรู้สถานการณ์สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และชุมชน สื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีสถานการณ์ระบาดเพิ่มขึ้นสูงกว่า 18,000 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ.กล่าวว่า ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก ผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 90 ไม่มีอาการ ร้อยละ 3 เป็นผู้ที่มีอาการหนัก อัตราเสียชีวิตต่ำกว่าร้อยละ 0.1 ส่วนความเสี่ยงยังเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวและคนรู้จักขณะทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมทั้งที่ยังไม่ได้รับบูสเตอร์โดส โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อ จึงต้องกำชับให้เน้นตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มผู้ดูแล

2. สถานการณ์เตียง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, สำนักข่าวอิศรา, thaigov)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย 1 เดือน ผู้ป่วยโควิดเข้า รพ.เพิ่มขึ้นเท่าตัว จาก 3.3 หมื่นราย เป็น 6.4 หมื่นราย ภาพรวมเตียงยังว่าง แต่จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบไม่ได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้เข้ารับการรักษา เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถือว่าลดลง ส่วนใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 50 ราย อัตราส่วนยังเท่าเดิม 0.1% ส่วนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยของ ม.ค.อยู่ที่ 18 ราย และเสียชีวิตเฉลี่ย ก.พ.อยู่ที่ 23 ราย สำหรับผู้ป่วยเด็กเมื่อเทียบครึ่งเดือน ก.พ. กับเต็มเดือน ม.ค.ถือว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ของ กทม. ช่วง ก.พ.ถือว่าสูงขึ้นกว่า ม.ค. ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย HI/CI First แผนการดำเนินการระยะต่อไป 1.ภาครัฐเพิ่มการจัดการดูแลแบบ Home Isolation 2.การดำเนินการ UCEP plus และ 3.การขยายเตียง โดยลดจำนวนเตียง Non-COVID ทั้งนี้ การดูแลผู้ป่วย HI และ CI รวมทั้งฮอสพิเทล มีมาตรฐานไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วย HI และ CI ยังอยู่ที่ 10 วัน แต่กำลังมีการพิจารณาใหม่ คาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีการปรับเปลี่ยน อาจจะน้อยลงจากเดิม 10 วันและเพิ่มตรวจ ATK ก่อนออกจากการรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น เป็นห่วงว่าระบบสาธารณสุขจะไม่สามารถรองรับได้หรือไม่ว่า ยืนยันระบบสาธารณสุขรองรับได้ เพียงมีพอ แม้ว่าผู้ติดเชื้อมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอาการหนักลดลง ส่วนข่าวที่ว่าจะมีการขยายศูนย์พักคอยเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนนี้เป็นในส่วนของกทม.ที่กำลังปรับระบบ แต่ในต่างจังหวัดไม่มีปัญหาอะไร เพียงยังมีวางจำนวนมาก

-ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว. สธ. กล่าวว่า สำหรับในกทม. สธ.เป็นผู้สนับสนุน แต่ไม่มีอำนาจในทางกฎหมายที่จะไปดูแล ส่วนในต่างจังหวัดถือเป็นความรับผิดชอบของสธ. ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนและประสานงานให้กทม. ทุกเรื่อง เน้นเรื่องอย่าให้มีการขาดเตียงหรือเวชภัณฑ์ หากมีความจำเป็นพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ แต่ช่วงนี้เน้นระบบ HI ส่วนเตียงโรงพยาบาลใช้เฉพาะคนที่มีอาการรุนแรง

3. ปรับโรคโควิด 19 สู่อารมณ์ตามสิทธิ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, newtv, .acnews, thebangkokinsight, thaiPBS)

- ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมถอดโรคโควิด-19 ออกจากระบบบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ UCEP ว่า ยืนยัน สธ.ไม่มีทางทำให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ขณะนี้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรารู้จักโรคนี้ดีขึ้น และกำลังบริหารจัดการให้เป็นโรคประจำถิ่น ประกอบกับโรคไม่รุนแรงเหมือนเดิม คนไทยมีภูมิและการบริหารจัดการด้านอื่นๆ เช่น เตียงและยาที่พร้อม จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องเป็นโรคฉุกเฉินอีกต่อไป แต่ผู้ที่มีอาการหนักยังเข้ารับรักษาฉุกเฉินได้

ขณะที่ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ จะปรับการใช้บริการรักษาผู้ป่วยโควิดตามสิทธิ 3 สิทธิ ได้แก่ สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคมและสิทธิราชการ แต่ยืนยันยังรักษาฟรีสำหรับโรคโควิด-19 และเพื่อลดความกังวลได้เตรียมการรองรับผู้ป่วยอาการหนักสีเหลืองและสีแดง โดยได้กำหนดให้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ ทั้งรพ.รัฐและเอกชนใกล้บ้าน หรือเรียกว่า UCEP plus ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการ ยืนยันไม่กระทบการรักษาผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงการปรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามสิทธิ และการทำระบบ UCEP plus ว่า การปรับระบบในวันที่ 1 มี.ค. 2565 กรณีกลุ่มอาการสีเขียวให้ดูแลในระบบ HI ส่วนสีเหลือง สีแดงจะเข้ารับการรักษาใน รพ.นั้น เป็นเรื่องที่ดีเพื่อนำไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น แต่อาจจะมาผิดเวลา เนื่องจากขณะนี้การติดเชื้อขาขึ้น ดังนั้นส่วนตัวจึงเห็นว่าการปรับระบบดูแลในวันที่ 1 มี.ค.นี้ ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันกับ สพฉ. การประเมินกลุ่มอาการ สีเหลือง สีแดง จะแบ่งดังนี้ กรณี 1.กลุ่มสีเขียวดูแลในระบบ HI โดยจะมีโรงพยาบาลคู่สัญญาให้การดูแลติดตามอาการ หากมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นระดับสีเหลืองหรือสีแดงจะเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มที่ 2 อาการสีเหลืองแบ่งออกเป็น 2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้ออกซิเจนแคนนูลาเป็นหลัก 2.2 ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจน High Flow และ 3. ผู้ป่วยอาการสีแดง หรืออาการหนัก คือเข้าไอซียู ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี

4. รมว.สธ.แจงสภา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, thaiPBS, thestandard, newtv.)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและ รมว.สธ. ชี้แจงว่า การดำเนินงานของ สธ.นับจากนี้ไปจะให้ความสำคัญที่สุดในการดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาตลอดหลายปี เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ดังนั้น รัฐบาลชุดนี้จึงมีนโยบายให้บำรุงขวัญกำลังใจ สร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุข โดยเปิดตำแหน่งที่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้น จะพยายามให้หน่วยงานต้นสังกัดดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางระบบสาธารณสุข ได้รับการจัดอันดับว่ามีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งเป็นอันดับ 5 ของโลก อีกทั้งยังได้อันดับ 1 การตรวจจับโรคและการรายงานที่รวดเร็ว ไม่มีการรายงาน หรือรายงานตัวเลขเอาใจประชาชนโดยปราศจากข้อเท็จจริง ส่วนความพร้อมของวัคซีน ขณะนี้ฉีดเกิน 120 ล้านโดส ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเสี่ยง ด้านหน้า จะฉีดวัคซีนไปจนกว่าโควิดจะหมดไป หรือกลายเป็นโรคปกติ ขณะที่วัคซีนที่จะฉีดให้เด็กนั้น ยืนยันว่าทุกอย่างตามมาตรฐานสากลทางการแพทย์

5. วัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, js100 thebangkokinsight, thaiPBS, newtv., nationtv., Chiangmai-Mail, pattayamail, The Journalist Club)

- ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ชี้แจงกรณี นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ระบุถึงกรณี สธ. อนุมัติให้

ฉีดวัคซีนเชื้อตายในเด็กเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงอันตราย ว่า การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทยเป็นไปบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการ โดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ วัคซีนทุกชนิดและทุกสูตรที่ฉีดให้กับประชาชนผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก อย.ประเทศไทย และมีผลการศึกษายืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS. newtv)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ยืนยันว่า วัคซีนซิโนแวคที่ฉีดในเด็กมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการพิจารณาการขึ้นทะเบียน ขยายอายุมาถึง 6 ปี ที่ อย.อนุญาต พิจารณา 3 เรื่องคือ คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยต้องเป็นพิเศษ ดูข้อมูลจากอาการไม่พึงประสงค์ การฉีดวัคซีนในเด็กในประเทศจีน 235 ล้านโดส ระหว่างเดือน พ.ค.-ธ.ค.2564 พบว่า มีอาการไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง เช่น ปวดบวมในบริเวณที่ฉีด เป็นไข้เล็กน้อย พบประมาณ 10 ต่อ 100,000 ราย ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงมีแค่ 0.071 ต่อ 100,000 ราย และประสิทธิภาพผลออกมาว่า สามารถลดการติดเชื้อ ลดการเข้าโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หากพูดถึงเรื่องความปลอดภัย วัคซีนเชื้อตายอย่างซิโนแวค ในประเทศจีนมีการฉีดไปแล้วจำนวนมากไม่มีอันตรายกับเด็กเลย แต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่สูงเท่าแพลตฟอร์มอื่น แต่ก็สามารถป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม การฉีดนั้นเป็นสิทธิของประชาชน ไม่ได้มีการบังคับ ทั้งนี้เป็นสูตรที่เพิ่งอนุมัติอยู่ระหว่างประสานกรมควบคุมโรคในการนำเชื้อตายมาฉีด ย้ำว่าประชาชนสามารถเลือกได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(newtv.)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการฉีดวัคซีนไป 100 ล้านโดส ผลปรากฏว่าสามารถป้องกันการเสียชีวิตไปอย่างน้อย 25,000 คน แสดงให้เห็นว่านโยบายรัฐบาลและสธ.ในการฉีดวัคซีน สามารถปกป้องชีวิตคนไทยได้ และลดผู้ป่วยหนักเข้าไอซียูได้เป็นแสนคน แสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนของรัฐบาลได้ผลที่ดี และยืนยันว่าวัคซีนซิโนแวคช่วยชีวิตคนไทย โดยเฉพาะในช่วงแรกได้เป็นอย่างดี และหลังจากนี้ยังคาดไม่ได้ว่าจะมีเชื้อกลายพันธุ์อีกหรือไม่ แม้มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ก็จะฉีดวัคซีนกระตุ้นตามนโยบายต่อไป ยืนยันสูตรไขว้เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสองชนิดมาฉีดกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสูงขึ้น จึงขอให้มั่นใจ การฉีดวัคซีนในเด็กที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเห็นชอบสูตรไขว้ซิโนแวคและไฟเซอร์ เทียบเท่าไฟเซอร์ 2 เข็ม ซึ่งจะช่วยให้ฉีดได้เร็วขึ้น เพื่อให้เปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย

6. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา), เว็บไซต์ (คมชัดลึก, 77kaoded, thaiPBS)

- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีเด็กชายอายุ 12 ปี ที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 วันที่ 25 ม.ค. หลังฉีดปกติ กลับบ้านมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการปวดขาข้างซ้ายในวันเดียวกับที่ฉีด จากนั้นวันที่ 28 ม.ค. มีอาการปวดขา ไปรักษาที่คลินิก อาการไม่ดีขึ้น มีอาการอ่อนแรงและปวดขามากขึ้นทั้งสองข้าง วันที่ 2 ก.พ. ไป รพ.เอกชนด้วยอาการอ่อนแรง ยกขาไม่ขึ้น ขาลายมีรอยจ้ำเขียว ยกไม่ขึ้น ปัสสาวะน้อย แพทย์สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ส่งต่อ รพ.กระบี่ ได้ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือ อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในวันที่ 3 ก.พ. ผลตรวจในห้องปฏิบัติการพบเม็ดเลือดขาวสูง เพาะเชื้อจากเลือดพบเชื้อแบคทีเรีย คณะผู้เชี่ยวชาญสรุป เสียชีวิตจากภาวะเข้าอ็อกเสบจากการติดเชื้อ ร่วมกับมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่พบการติดเชื้อบริเวณที่ฉีดวัคซีน สรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน แต่เป็นเหตุการณ์ร่วมที่เกิดช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ส่วนผู้เชี่ยวชาญภายหลังรับวัคซีนที่ได้รับรายงาน 2,081 ราย คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว 1,464 ราย สรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีน 4 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

- ผู้ใหญ่บ้านสาวใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ร้องสื่อแพ้ฉีดวัคซีน ผ่านมานาน 8 เดือน ผมเริ่มร่วง ผื่นคันขึ้นตามตัว ขณะที่หน่วยงานปิดความรับผิดชอบ อ้างผ่านมานานแล้วคงไม่ใช่อาการข้างเคียง

7. ปรับตรวจหาเชื้อไวรัสครั้งที่ 2 ด้วย ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ)

- รว.การท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ 23 ก.พ.นี้ พิจารณาปรับมาตรการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ของการเดินทางเข้าไทย เปลี่ยนจากวิธี RT-PCR เป็น ATK แทน ทั้งนี้การยกเลิกตรวจหาเชื้อทั้ง 2 ครั้ง ต้องรอประกาศโควิดเป็น "โรคประจำถิ่น" ก่อน

8. แคมป์ก่อสร้างหวนระบาศ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน)

- นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ขณะนี้พบมากในแคมป์คนงานก่อสร้างแทบทุกแห่ง เนื่องจากเริ่มกลับมาทำแบบปกติ โดยพบอัตราการติดเชื้อมากที่สุดคือกรุงเทพฯตอนเหนือ และในจุดเดิมที่เคยมีการติดเชื้อโควิด-19 พฤติกรรมการทำงานของคนงาน ส่วนใหญ่เมื่อเหนื่อยจะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่เคร่งครัดการป้องกันตนเอง ดื่มน้ำ รับประทานอาหารร่วมกัน ทำให้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ และอยู่ในบับเบิล แอนด์ ซิล แต่มีบางส่วนที่พักรักษาในหอผู้ป่วย ซึ่งพบปัญหาเตียงสีเขียวอาจไม่เพียงพอ</p> <p>9. สถานการณ์การระบาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อุตดิตถ์ กลับมาเปิดรพ.สนาม 5 แห่งอีกครั้ง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สะสม 1,573 ราย กระบี่ ตรวจเชื้อ วันเดียวติดโควิด 1,087 ราย จากคลัสเตอร์ชุมชน-งานบวช-งานแต่ง ลำปาง พบ 7 คลัสเตอร์ ทำให้ผู้ป่วยเพิ่มสูง -จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดชายแดนใต้เพิ่มขึ้นทุกจังหวัด เช่น จ.สตูล 76 คน เสียชีวิต 1 คน จ.ยะลา 39 คน เสียชีวิต 1 คน จ.ปัตตานี 99 คน จ.นราธิวาส 112 คน และจ.สงขลา 168 คน โดยเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธรับวัคซีนร้อยละ 90 และคาดการณ์ว่าเมื่อมีการเปิดด่านชายแดนใต้ทั้ง 7 ด่าน ในต้นเดือนมี.ค. จะมีผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มขึ้น 	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฝากความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ หลังพบว่าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 จำนวน 156 คน สูงที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมา จึงขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รมัดระวังป้องกันตนเองให้ดีระหว่างปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ตระหนักตลอดเวลาว่า แพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยและการดูแลรักษาประชาชน นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ติดตามกระแสข่าวการพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ผสมระหว่างเดลตาและโอมิครอน หรือ ‘เดลตาครอน’ รายแรกของโลกที่อังกฤษ แม้ยังไม่ทราบความรุนแรงจะมากกว่าเดิมหรือไม่ แต่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19: สานพลัง อสม.จิตอาสาประชาชน ร่วมใช้ระบบปฏิบัติการตัดต่อนวงจรโควิด-19 “หยุดความชะงักงัน สู่การกักกันตัวอย่างมีรายได้” และกิจกรรมส่งมอบทุนหมุนเวียนสนับสนุนพื้นที่ขยายผลดำเนินงาน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยพลังของภาคประชาชน คือ อสม.เป็นกำลังสำคัญในฐานะด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งนี้ การดูแลประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตปกติใหม่ ที่อยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการทำมาหากินด้วย <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ข่าวสด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัย ย้ำขณะนี้สถานศึกษาบางแห่งที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site นักเรียนบางกลุ่มเดินทางโดยรถรับ-ส่งของโรงเรียน ต้องคุมเข้มการทำความสะอาดพร้อมปฏิบัติตาม 6 ข้อแนะนำในการป้องกันโควิด-19 ทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 % เพื่อความปลอดภัย <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(topnews)</p> <ul style="list-style-type: none"> -ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์ พยาบาล แต่งชุดแฟนซีและตัวการ์ตูนต่าง ๆ เพื่อดึงความสนใจและคลายกังวลแก่เด็กนักเรียน ระหว่างฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วิกฤติเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ สปริงนิวส์ kapook)</p> <ul style="list-style-type: none"> -จากกรณีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช. สธ. กล่าวถึงการแก้ไขวิกฤติเด็กเกิดต่ำสุดเพียง 5.4 แสนราย โดยจะมีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสุขในการเลี้ยงลูก ที่มีความสุขในการเลี้ยงลูก มาเป็นตัวอย่งการวางแผนครอบครัว ซึ่งจะเริ่มต้นแบบในแต่ละพื้นฐานรายได้ครอบครัว หากรัฐบาลช่วยกันทั้งหมดทุกกระทรวง ก็จะช่วย ๆ ทำให้ฐานความคิดคนเริ่มเปลี่ยน อาจจะทำอย่างน้อย 5 ปี แต่โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยหนึ่งในนั้นคือ น.ส.สุธิดา ชนะชัยสุวรรณ หรือ “อิมเมจ” ศิลปินนักร้อง ได้ออกมาทวิตข้อความระบุว่า “แคมเปญที่จะจูงอินฟลูที่มีลูกมาชักจูงให้คนมีลูกมากขึ้น เป็นไอเดียที่ไร้สาระมากไปคิดให้ออกก่อนว่าคนตัดสินใจไม่มีลูกกันมากขึ้นเพราะอะไร ไม่ใช่มาพูดโปรเจกต์ละลายงบเล่นแบบนี้ ตอนนี้นิดหนึ่ง คนเขาแทบจะเอาตัวเองไม่รอดกันแล้ว จะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกไหว อยากให้มีคนเกิดเยอะ ๆ ก็ทำให้ที่นั่นมันน่าเกิดหน่อยสิ” <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์nationtv.</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอบทความ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี ที่อัตราการเกิดของเด็กไทยลดต่ำกว่า 6 แสนคนต่อปี ซึ่งจากข้อมูลปี 2020 อัตราการเกิดในไทยมีเพียง 5.8 แสนรายต่อปี และมีเกณฑ์จะลดลงอีกเรื่อยๆ และ 10 ปีต่อจากนี้ คาดว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยต้องลดต่ำกว่า 5 แสนคนอย่างแน่นอน หลายประเทศทั่วโลกประสบปัญหาเช่นกัน ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่า ในปี 2100 หรือราว 80 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะลดลงไปเรื่อยๆ ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว และอาจเกิดวิกฤตการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแต่ละประเทศมีวิธีจัดการแตกต่างกันไป ในส่วนของประเทศไทย มี ‘นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์การเจริญพันธุ์แห่งชาติ’ ซึ่งว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตของประชากรอย่างมีคุณภาพ และมีโครงการเกี่ยวข้องกับการเกิดและการเจริญเติบโตถึง 144 โครงการที่ดำเนินงานโดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ผลสำเร็จเพียง 21.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เนื่องจากหน่วยงานต่างๆยังต้องพึ่งงบประมาณจากส่วนกลาง ทำให้ขาด 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความต่อเนื่อง รวมถึงมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ นอกจากนี้อัตราการเกิดในปัจจุบัน กว่าร้อยละ 25 เป็นผลจากความไม่ตั้งใจหรือท้องไม่พร้อม จนนำไปสู่ภาวะ “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ขึ้นมาในสังคมไทยนั่นเอง</p>	
<p>แนะนำการใช้ถึงดับเพลิงฉีดเพื่อสร้างบรรยากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)</p> <p>-กรมการแพทย์ แนะนำการใช้ถึงดับเพลิง จากคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์ผู้หญิงท่านหนึ่งใช้ถึงดับเพลิงสีแดงฉีดเพื่อสร้างละอองควันสีขาวเหมือนใช้น้ำแข็งแห้ง ไปยังเวที เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง อาจเกิดอันตรายหมดสติหรือถึงแก่กรรมได้ โดยเฉพาะในคนสูงอายุ มีโรคประจำตัว ถึงดับเพลิงมีไว้เพื่อดับเพลิง และอาจมีอันตรายถ้าไปใช้อย่างอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์</p>	-